



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2591 8613 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
ไทยโพสต์ ข่าวสด แนวหน้า เดลินิวส์ คมชัดลึก ไทยรัฐ มติ ชน สยามรัฐ	<p><b>มลพิษ กทม.</b></p> <p>-เสนอข่าว ศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศของกทม.และปริมณฑล รายงานข้อมูลสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง วันที่ 4 ก.พ. ปริมาณฝุ่นละอองลดลงจนอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกพื้นที่ ด้านนายกรัฐมนตรีขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและขอให้ช่วยกันต่อไป</p> <p>-นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัด ก.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ที่มี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและร.มว.กลาโหม เป็นประธาน ว่า บอร์ดสิ่งแวดล้อมมีมติให้คณะกรรมการควบคุมมลพิษทบทวนการปรับค่าเฉลี่ย PM2.5 ราย 24 ชั่วโมงของไทยให้สอดคล้องตามที่ยกมาตรฐานอนามัยโลกแนะนำ คือ ระดับ 3 ไม่เกิน 37.5 มคก./ลบ.ม. และปรับค่าเฉลี่ย PM2.5 รายปี ระดับ 3 ไม่เกิน 15 มคก./ลบ.ม. และให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินมาตรการระยะเร่งด่วนอย่างเคร่งครัดและเข้มงวดที่สุด เพื่อลดผลกระทบและแหล่งกำเนิดฝุ่นละออง PM2.5 ควบคุมกับสร้างความเข้าใจให้ประชาชนมากขึ้น ทั้งนี้กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งว่า ต้องเฝ้าระวังฝุ่นละอองเพิ่มในวันที่ 7 ก.พ. และระหว่างวันที่ 13 - 15 ก.พ. เนื่องจากว่าสภาพอากาศจะปิดและลมสงบ</p>
ไทยโพสต์ แนวหน้า ไทยรัฐ	<p>-เสนอข่าว นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ รองปลัด สธ. กล่าวว่า ตัวเลขคุณภาพอากาศที่เชื่อถือได้ คือ ดัชนีชี้วัดคุณภาพอากาศ (AQI) ที่เป็นภาพรวมของฝุ่น PM2.5 ฝุ่นขนาดใหญ่และอื่นๆ และอีกส่วนคือความเข้มข้นของ PM2.5 ซึ่งประชาชนจะเริ่มได้รับผลกระทบเมื่อมีความเข้มข้นมากกว่า 50 ขึ้นไป ขณะที่ค่า AQI ต้องมากกว่า 150 จึงเริ่มมีปัญหา ทั้งนี้ จากการเฝ้าระวังยังไม่พบผู้ป่วยที่มารพ.ด้วยอาการเจ็บปวณจาก PM2.5 ส่วนข่าวที่มีผู้เสียชีวิตไม่เป็นความจริง เพราะ PM2.5 จะไม่ส่งผลเฉียบพลัน ยกเว้นผู้ที่เป็นโรครุภูมิแพ้หรือหอบหืด อาจเกิดอาการได้ง่าย ส่วนหลอดเลือดในสมองตีบ ฤงลมโป่งพอง หรือมะเร็ง ต้องสัมผัสฝุ่นเป็นเวลานาน อาจประมาณ 20-30 ปี</p>
เดลินิวส์ ไทยรัฐ	<p>-เสนอข่าว นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าฯ ททท. กล่าวว่า สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กของไทย ไม่มีผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวต่างชาติ อย่างไรก็ตาม ควรมีการนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้อง โดยรวมศูนย์ข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ เหมือนเหตุการณ์หมูป่า อยกให้ควบคุมการให้ข่าว ทั้งในเชิงของคุณภาพอากาศและภัยที่เกิดขึ้น เพื่อไม่ให้มีการนำเสนอข่าวที่คลาดเคลื่อนและถูกนำไปเผยแพร่ในต่างประเทศ</p>
มติชน ผจก.ออนไลน์ สวท.	<p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค เสวนาวิชาการ DDC Forum "การเฝ้าระวังสถานการณ์โรคและภัยสุขภาพที่มาจากช่วงฤดูการ" และกล่าวว่า มี 2 โรคที่ทับซ้อนกับปัญหาฝุ่นละออง เนื่องจากเป็นฤดูกาลที่พบโรคอยู่แล้ว คือ โรคไข้หวัดใหญ่ และโรคไข้เลือดออก ซึ่งโรคไข้หวัดใหญ่มีแนวโน้มพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้น หากป่วยแล้วได้รับฝุ่นละอองด้วยจะทำให้มีปัญหาเรื่องการหายใจได้</p>
เดลินิวส์	<p>-นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผอ.สำนักโรคติดต่อทั่วไป กล่าวว่า การติดเชื้อไข้หวัดใหญ่หากได้รับฝุ่นในเวลาเดียวกัน จะมีการระคายเคืองทางเดินหายใจเพิ่มขึ้น เหมือนคนที่เป็นภูมิแพ้ จะมีโอกาสป่วยด้วยโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจมากกว่าคนที่ไม่เป็น</p> <p>-นพ.เฉวตสรร นามวาท ผอ.สำนักระบาดวิทยา กล่าวว่า โรคที่อาจจะได้รับผล กระทบจากฝุ่น คือ หอบหืด ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หรือโรคหลอดเลือดหัวใจ แต่อาการป่วยที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ ไม่ได้แปลว่าทุกคนได้รับฝุ่น PM2.5 อาจมาจากโรคที่เป็นเอง ขณะนี้กำลังรวบรวมข้อมูลเพื่อจะได้ว่าระบบการเฝ้าระวังและป้องกันมากขึ้น</p>
เดลินิวส์	<p>-พญ.ฉันทนา ผดุงทศ ผอ.สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กล่าวถึงข้อกังวลเรื่องคนที่อาศัยอยู่บนตึกสูงมีความเสี่ยงได้รับฝุ่นละอองขนาดเล็กมากกว่าคนที่อยู่ชั้นล่างหรือไม่ ว่า จากการวัดค่าฝุ่นละอองที่ชั้น 28 ของคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งซึ่งเป็นห้องฟิตเนส พบค่าฝุ่นละออง 9 มคก./ลบ.ม. ส่วนห้องที่ต่ำกว่า 5 ชั้นพบปริมาณฝุ่น 2-3 มคก./ลบ.ม. ถือว่าไม่ได้ต่างกันมากและไม่ได้เกินมาตรฐาน แต่ก็ขอให้หมั่นทำความสะอาดบ้าน</p>
เดลินิวส์	<p>-เสนอข่าว นายอนุภาพ ละออ รก.วิศวกรเครื่องกลชำนาญการ พร้อมทีมวิศวกรฉุกเฉิน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นำเครื่องมือไปตรวจวัดคุณภาพอากาศที่รพ.สงฆ์ พบบริเวณห้องฟอกไต ค่าฝุ่นละออง 0.4 มคก./ลบ. ส่วน</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>กรุงเทพธุรกิจ</p> <p>ผจก.รายวัน 360</p>	<p>ด้านนักรพ. 17-22 มคก./ลบ.ม. ซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน</p> <p>-เสนอข่าว ผศ.ดร.อารุญ เกตุสาคร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ กล่าวว่า การเผาไหม้ของควันธูปจะทำให้เกิดฝุ่นขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน ผู้ได้รับสัมผัสเป็นเวลานานเสี่ยงเกิดโรคโดยเฉพาะโรคมะเร็งปอด แต่ไม่สามารถระบุได้ว่าต้องสัมผัสเป็นเวลานานเท่าใด ส่วนสารที่อยู่ในควันธูปเป็นพิษต่อสารพันธุกรรม และสามารถนำไปสู่การเกิดมะเร็ง เช่นเดียวกับที่พบในควันท่อไอเสียรถยนต์ ควันบุหรี่ หรือควันจากกิจกรรมใน ส่วนสถานที่เสี่ยงได้รับควันธูปจำนวนมาก เช่น วัด การศึกษาวิจัยพบว่า คนทำงานในวัดมีสารก่อมะเร็งในเลือดสูงกว่าทั่วไป 4 เท่า และมีคำแนะนำสำหรับผู้ที่ต้องอยู่ในบริเวณที่มีการจุดธูป ได้แก่ 1.รมรงค์ให้ลดการจุดธูปหรือจุดธูปบริเวณที่โล่งที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก หรือใช้ธูปขนาดสั้น หรือธูปไฟฟ้า 2.ถ้าหลีกเลี่ยงการจุดธูปไม่ได้ ให้จัดให้มีการระบายอากาศในทิศทางเดียว 3.ควรสวมหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง หรือใช้ผ้าชุบน้ำหมาด ๆ ปิดปากปิดจมูก 4.ภายหลังการสัมผัสควันธูป ควรล้างมือ ล้างหน้า ล้างตา ให้สะอาด</p> <p>-เสนอสรุปข่าว งาน "ถอด N95 ร่วมแก้ปัญหาฝุ่นจิ๋ว" จัดโดยแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ และองค์กรที่เกี่ยวข้อง ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ นายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ กล่าวว่า ตั้งแต่เกิดวิกฤตฝุ่นมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นกว่า 3 เท่า วัดจากคลินิก 10 แห่ง และองค์การอนามัยโลกยืนยันว่า มีผู้เสียชีวิตจากฝุ่นละอองพิษสูงถึง 91% ซึ่งภาคเหนือของไทยได้รับผลกระทบจากฝุ่นพิษมานานแล้ว</p> <p>ศ.นพ.ชายชาญ โพธิรัตน์ อายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคปอด คณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่ ระบุว่า 1.ฝุ่นพิษกระทบต่อชีวิตขั้นรุนแรง โดย PM 2.5 ที่เพิ่มขึ้นทุก 10 มคก./ลบ.ม. จะทำให้อายุขัยสั้นลงเกือบปี 2.การกำหนดค่ามาตรฐานฝุ่นพิษของไทยไม่เป็นไปตาม WHO ที่กำหนดค่าเฉลี่ยรายวันไม่เกิน 25 มคก./ลบ.ม. กรมควบคุมมลพิษควรทำตามค่ามาตรฐานโลก และวางแผนลดฝุ่น PM 2.5 อย่างจริงจัง 3.การประกาศใช้ดัชนีคุณภาพอากาศ ในกทม.มีการรายงานรายวันกับรายปี แต่ภาคเหนือที่เจอฝุ่น PM 2.5 มาก่อน มีการรายงานรายชั่วโมง เพื่อเพิ่มความสะดวกในการตัดสินใจทำกิจกรรมของประชาชน</p> <p>รศ.นพ.ฉันทชัย สิทธิพันธ์ อายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคปอด คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ระบุว่า ก่อนจัดการกับฝุ่นต้องเริ่มจากข้อมูลที่นำเชื่อถือก่อน เพื่อให้วางแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผลของฝุ่นจิ๋วมี 2 รูปแบบ คือ "แบบเฉียบพลัน" ทำให้แน่นหน้าอก หายใจไม่ออก ซึ่งมีโอกาสเกิดหัวใจขาดเลือดได้ และ "โรคเรื้อรัง" ผลจากการสูดดมฝุ่นพิษในระยะยาวทำให้เป็นโรคมะเร็ง ถุงลมโป่งพอง สมอเสื่อมและพัฒนาการของเด็กแย่งลง จึงควรมีนโยบายชัดเจนที่จะทำให้ค่าเฉลี่ยรายปีลดลง และต้องกล้าบังคับใช้กฎหมายเพื่อสุขภาพของประชาชน</p> <p>รศ.นพ.สุทัศน์ รุ่งเรืองหิรัญญา อายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคปอด คณะแพทยศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ระบุว่า บุหรี่เป็นอีกหนึ่งสาเหตุของฝุ่นพิษและมีความเสี่ยงสูงกว่า PM 2.5 โดยมีงานวิจัยเปรียบเทียบการสูบบุหรี่ 3 มวน กับควันไอเสียรถยนต์ดีเซล พบว่าค่า PM 2.5 ของบุหรี่สูงกว่าควันรถยนต์</p>
<p>สำนักข่าวไทย</p>	<p><b>ผลงานหลักประกันสุขภาพ ปี 61</b></p> <p>-เสนอข่าว ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. ในฐานะประธาน บอร์ด สปสช. กล่าวว่า ภาพรวมการดำเนินการสร้างหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในปี 2561 จากงบประมาณกองทุนฯ ที่ได้รับจัดสรรจากรัฐบาลรวมทั้งงบกลางที่เพิ่มเติม รวม 130,719.62 ล้านบาท สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ทำให้คนไทยเข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็นได้อย่างครอบคลุมทั่วถึง และยิ่งช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพให้กับครัวเรือน ลดวิกฤตทางการเงิน ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับสูง ร้อยละ 93.93</p>
<p>ไอเอ็นเอ็น</p> <p>เว็บไซต์ acnews</p>	<p><b>เทศกาลตรุษจีน</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ แนะนำให้ใช้สุขบัญญัติเป็นหลักในการปฏิบัติช่วงเทศกาลตรุษจีนเพื่อสุขภาพที่ดี ดังนี้ 1.เตรียมผักผลไม้ไหว้ตรุษจีนให้สะอาดก่อนปรุง 2.มีสำนึกต่อส่วนรวม ร่วมสร้างสังคมไทย ลดหรือ หลีกเลี่ยงการจุดธูป การเผากระดาษเงิน กระดาษทอง ที่เพิ่มฝุ่นละอองจากการเผาไหม้ในอากาศ 3.ในการเดินทางท่องเที่ยวให้คำนึงถึงความปลอดภัย ปฏิบัติตามกฎหมายจราจร</p>
<p>ไทยรัฐ</p>	<p><b>อบรมปรับพฤติกรรมผู้ป่วย</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุริยะ คูหะรัตน์ นพ.สสจ.ราชบุรี เปิดเผยว่า ปัญหาสุขภาพเรื้อรังด่วนของประชาชนที่ต้องได้รับการแก้ไข คือ โรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน ที่ส่วนใหญ่เกิดจากไม่สามารถควบคุมระดับความดันโลหิตและระดับน้ำตาลในเลือดได้ เนื่องจากพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่ถูกต้อง และการรับประทานอาหารที่ไม่เหมาะสม ทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อน ได้แก่ โรคหลอดเลือดสมอง โรคไตวาย และโรคมะเร็ง รพ.บ้านโป่ง จึงจัดอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	ผู้ป่วย 150 คน ด้วย DPAC RB Ketogenic Diet (กินอาหารแบบคีโต) ตามแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงสาธารณสุข เน้นลดการกินแป้งและน้ำตาลให้น้อยลง
<p>เดลินิวส์ ไทยโพสต์ เว็บไซต์ไทยโพสต์ เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์</p> <p>แนวหน้า</p>	<p><b>ภาษีบุหรี่</b></p> <p>-เสนอข่าว น.ส.ดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย (ยสท.) เปิดเผยว่า การที่รัฐบาลไม่ขยายเวลาการปรับเพิ่มภาษีบุหรี่ตามมูลค่าเป็น 40% ในวันที่ 1 ต.ค. 2562 ออกไป นอกจากทำให้ยสท.ต้องปรับราคาขายบุหรี่แล้ว ยังทำให้ไม่สามารถรับซื้อใบยาสูบจากเกษตรกรตั้งตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นไป ซึ่งยังไม่รวมผลกระทบจากการที่สธ.ออกกฎหมายบุหรี่ซองเรียบและห้ามผลิตบุหรี่รสเมนทอล ที่จะมีผลบังคับไม่ช้านี้ จึงควรขยายเวลาการขึ้นภาษีบุหรี่ตามมูลค่า 40% ออกไปก่อน</p> <p>-เสนอบทความว่า การประชุมอุตสาหกรรมยาสูบแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2 ที่ประชุมเห็นว่า แม้รัฐบาลจะอนุมัติงบประมาณ 159-59 ล้านบาท ชดเชยให้กับชาวไร่ยาสูบจากการถูกลดโควตาการรับซื้อ แต่ผ่านมา 2 เดือนแล้วเงินช่วยเหลือยังไม่ถึงมือชาวไร่ เพราะมีปัญหาเรื่องวิธีการและแนวทางการจ่ายเงินที่ยังไม่ชัดเจน จึงควรเร่งแก้ปัญหา โดยกำหนดแนวทางการจ่ายเงินช่วยเหลือให้ชัดเจน เป็นธรรมกับทุกฝ่ายที่ได้รับผลกระทบ และเร่งจ่ายเงินให้เร็วที่สุด และเรียกร้องให้รัฐบาลเลื่อนการขึ้นภาษีบุหรี่ 40% ออกไปก่อน และควรขึ้นอัตราภาษีแบบขั้นบันไดปีละ 5% เพื่อให้อุตสาหกรรมยาสูบและชาวไร่ยาสูบมีเวลาปรับตัว</p>
<p>ผจก.รายวัน 360 องศา</p>	<p><b>พื้นที่ปลอดบุหรี่</b></p> <p>-เสนอบทความกล่าวถึงประเด็นการยกเลิกห้องสูบบุหรี่ในสนามบิน โดย น.ท.สุธีรวัฒน์ สุวรรณวัฒน์ ผอ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ รก.กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ทอท. แถลงว่า เป็นการปฏิบัติตามพ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฯ และประกาศกระทรวงสาธารณสุข ที่กำหนดให้สถานที่ราชการ รวมถึงท่าอากาศยาน เป็นสถานที่สาธารณะที่ไม่ให้มีการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ โดยกำหนดให้พื้นที่และบริเวณทั้งภายในและภายนอกอาคารสำนักงานและอาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่ง เป็นเขตปลอดบุหรี่ แต่สามารถจัดให้มีเขตสูบบุหรี่เป็นการเฉพาะได้</p> <p>นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 ให้อำนาจรมว.สธ.ออกอนุบัญญัติเกี่ยวกับการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ โดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดประเภทหรือชื่อของสถานที่สาธารณะ สถานที่ทำงาน และยานพาหนะ ให้ส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมดของสถานที่และยานพาหนะ เป็นเขตปลอดบุหรี่ หรือเขตสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ พ.ศ.2561 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 3 ก.พ. 2562</p>
<p>ไทยรัฐ เว็บไซต์มติชน</p>	<p><b>น้ำสมุนไพรรักษาเมะเร็ง</b></p> <p>-เสนอข่าว ผู้ป่วยพร้อมญาติหลายพันคนจากทั่วประเทศไปขอรับสมุนไพรจากวัดสง่างาม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี หลังมีการแชร์ทางโลกออนไลน์อ้างสรรพคุณรักษาโรคมะเร็ง เบาหวาน ความดัน ริดสีดวง โดยสมุนไพรที่แจกเป็นชนิดน้ำ 3 ขวด ชนิดผง 2 ขวด สามารถรับประทานได้ 30 วัน</p>
<p>มติชนออนไลน์</p>	<p><b>ไฟไหม้หมู่บ้านมอแกน</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.นเรศฤทธิ์ ชัดระสีมา นพ.สสจ.พังงา เยี่ยมติดตามและประเมินสถานการณ์จากเหตุการณ์ไฟไหม้หมู่บ้านมอแกนในพื้นที่เกาะสุรินทร์ มีผู้ประสบภัยชาวมอแกน 375 คน บ้านถูกไฟไหม้ 61 หลัง และ ศสมช. ถูกไฟไหม้ 2 หลัง บ้านพักครู 1 หลัง ประชาชนได้รับผลกระทบ 237 คน มีหญิงอายุ 73 ปี บาดเจ็บจากไฟลวกระดับ 2 บริเวณต้นแขนขวา ไม่มีผู้เสียชีวิต โดยรพ.กระบี่ชัยพัฒน์ และสสอ.กระบี่ พร้อมทีมเชี่ยวชาญสภาพจิตใจ รพ.ตะกั่วป่า จัดหน่วยเคลื่อนที่ปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 4-6 ก.พ. ทีมอนามัยสิ่งแวดล้อม ทีมสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว และหน่วยควบคุมโรคติดต่อ นำโดยแมลง ลงพื้นที่เพื่อวางระบบการเฝ้าระวังในศูนย์อพยพ ในวันที่ 5 ก.พ. และจัดทีม Mini MERT พร้อมทีมเชี่ยวชาญสภาพจิตใจประจำงานกว่าสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ นอกจากนี้ ได้ประสานขอรับการสนับสนุนยาชุดสามัญประจำบ้านจากสธจ. 500 ชุด และให้ทุกกร.ท.ไปปฏิบัติหน้าที่เตรียมยาโรกระบบทางเดินหายใจ โรกระบบทางเดินอาหาร ยาโรคเรื้อรัง และเวชภัณฑ์ฉุกเฉินอื่น ๆ</p>